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25 กรกฎาคม 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า
ตามที่มีแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์แพทย์ และศิษย์เก่าแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 851 รายชื่อ ออกแถลงการณ์ เรื่อง
ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะสุญญากาศทีนที
เนื่องจากการใช้กัญชาอย่างเสรีในเชิงนันทนาการอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็ก
และเยาวชน ส่งผลกระทบต่อร่างกาย และการเจริญเติบโตของสมองในเด็ก และวัยรุ่นอย่างมาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน ในเรื่องนี้สำหรับในพื้นที่โรงเรียน
ตนได้มีหนังสือสั่งการไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่แรกแล้วว่า
ศธ.ไม่ได้อนุญาตให้นำกัญชา กัญชง แม้กระทั่งบุหรี่เข้าไปภายในโรงเรียน และศธ.ยืนยันหลักการนี้มาโดยตลอด
สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวและสังคม ชุมชนต่าง ๆเป็นต้น
ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทำควบคู่กันไปในหลายมิติ ดังนั้น นอกเหนือจากบริบทของคุณครู
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดูแลอย่างเต็มที่ เพราะศธ.มีระเบียบชัดเจนในการสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน
และคุณครูจะสื่อสารให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมได้ช่วยกัน

“ศธ.มีหน้าที่กำกับดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปาะบาง ดังนั้นจะต้องเข้มข้น
เพราะแม้จะเป็นกัญชาเสรี แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถใช้กัญชาได้
เพราะตามกฎหมายกำหนดให้ใช้ทางการแพทย์และการรักษาโรคเท่านั้น
ส่วนจะมีการลงโทษผู้บริหารหรือไม่ถ้าพบมีกัญชาในสถานศึกษา ก็ต้องดูเป็นกรณีไป แต่ถ้าผู้บริหาร ละเลย
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ปล่อยให้กัญชาเข้าไปในสถานศึกษา ศธ.จะมอบหมายให้ต้นสังกัดของสถานศึกษา
ดำเนินการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด” รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก แนวหน้า วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
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